

เอกสารประกอบการพิจารณาปริญญาโท

เอกสารประกอบการพิจารณา
มอบปริญญาเกิตติมศักดิ์
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘



นางโยชิตา บุญเรือง

นำเสนอโดย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติและผลงาน
ของ
นางโยชิตา บุญเรือง
เพื่อประกอบการพิจารณาขอปริญญาเกิตติมศักดิ์
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

๑. ประวัติส่วนตัว

- ๑.๑ เกิดวันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
- ๑.๒ อายุ ๔๓ ปี
- ๑.๓ สถานภาพสมรส ชื่อคู่สมรส นายสมชาย บุญเรือง
- ๑.๔ ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ๒๑/๒๑ หมู่ที่ ๕ ซอยบงกช ๔๕ ถนนเรียบคลองสอง ตำบลคลองสอง อำเภอกลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี
- ๑.๕ หมายเลขโทรศัพท์ (ที่ทำงาน) ๐๒-๑๙๒-๖๕๐๒
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๓-๕๔๔-๗๑๗๙ , ๐๘๙-๕๐๑-๙๑๒๔

๒. ประวัติการศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านสบสา อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดพะเยา

๓. ปริญญาเกิตติมศักดิ์ (ที่เคยได้รับ) -

๔. ประวัติการทำงาน

ปี ๒๕๓๓

ได้ประกอบอาชีพค้าขายผลไม้

ปี ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗

ได้จัดตั้งให้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหกรณ์คลองสอง สังกัดสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด โอท็อป จังหวัดปทุมธานี และได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานกลุ่มแม่บ้านเป็นผู้นำในการบริหารงานในส่วนของการตลาดและการบริหารบุคคล จัดตั้งเป็นโรงงานไวน์ผลไม้ และได้รับทุนสนับสนุนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ปี ๒๕๕๖ - ปัจจุบัน

ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทไนท์ แบล็ค ฮอर्स ไวน์เนอร์รี่ จำกัด เพื่อให้ได้มาตรฐาน GMP และง่ายต่อการส่งออกต่างประเทศ ส่วนการวางแผนการตลาดในต่างประเทศนั้นมีแนวโน้มที่จะขยายการส่งออกไปยังมณฑลต่าง ๆ ในประเทศจีน และประเทศออสเตรเลีย

ผลงานหรือความเชี่ยวชาญในสาขาที่ได้รับปริญญา

นางโยษิตา บุญเรือง เป็นผู้ก่อตั้ง กลุ่มอาชีพสหกรณ์คลองสอง โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีได้เข้ามาจัดตั้งกลุ่มอาชีพสหกรณ์ ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗ โดยได้รับการสนับสนุนเงินแรกเริ่มจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และทุนเรือนหุ้นแรกเริ่มจากสมาชิก จำนวน ๓๐ คน จำนวน ๑๗,๐๐๐ หุ้น ๆ ละ ๑๐๐ บาท รวม ๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท

กลุ่มอาชีพสหกรณ์คลองสองมีการบริหารงานโดยคณะกรรมการ ๙ คน ประกอบด้วย ตำแหน่งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เภรฎุญิก และกรรมการ โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กรรมการแต่ละรายได้ไปดำเนินการในด้านการผลิต การตลาดและการประชาสัมพันธ์ โดยมี คุณโยษิตา บุญเรือง เป็นประธานกรรมการ

ด้านการผลิต กลุ่มอาชีพสหกรณ์คลองสองได้ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไวน์น้ำผลไม้แปรรูป และเครื่องดื่มน้ำกระชายดำ เครื่องดื่มน้ำลูกยอ เนื่องจากเห็นว่าตอนนั้นผลผลิตด้านการเกษตรมีการล้นตลาดจำนวนมากผลไม้ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั้งตลาดสี่มุมเมือง และตลาดไท ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ในท้องที่มีปริมาณมากทำให้ผลผลิตเสียหายไม่ได้ราคา หากมีการแปรรูปเป็นไวน์จะทำให้สามารถสร้างมูลค่าและช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ นอกจากนี้แล้วทางกลุ่มแม่บ้านได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมการบริหารจัดการการตลาดมาช่วยในด้านการวิเคราะห์ตลาด เพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาด จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไวน์ในงานสุราแช่ จัดขึ้น ณ ศูนย์สิริกิติ์ ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลสนับสนุน พบว่าลูกค้าให้ความสนใจกับไวน์ผลไม้เป็นจำนวนมาก ทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งทำให้กลุ่มแม่บ้านได้ผลการวิเคราะห์ตลาดที่ชัดเจนในการจัดทำผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ไวน์ผลไม้ ชนิดต่าง ๆ จากการดำเนินงานโดยมี คุณโยษิตา บุญเรือง เป็นประธานกลุ่มได้มีการขยายกลุ่มจากกลุ่มขนาดเล็ก จำนวน ๗ คน สู่กลุ่มขนาดใหญ่ขึ้น เป็น ๒๕ คน ประกอบกับมีผลการดำเนินงานที่ดีและมีสมาชิกเพิ่มขึ้น จึงได้จัดตั้งเป็นโรงงานไวน์ผลไม้ แต่ก็ยังจำหน่ายน้ำพริก,ແໜມ,ไส้กรอกกระเทียม,ไส้อั่ว ควบคู่กันไป

ในส่วนของการบริหารจัดการได้เข้าร่วมอบรมด้านการพัฒนาชุมชน การพาณิชย์ เพื่อหาความรู้เรื่องไวน์เพิ่มเติมทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนากำลังคนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจ้างพนักงานรายวัน วันละ 200 บาท ส่วนที่เหลือจากการจ้างพนักงานจะนำไปเป็นต้นทุนในการผลิต

การขยายตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านโดยการเช่าพื้นที่ในเขตพื้นที่พัทยา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมาะสำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า เพราะเมื่อลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์กลับไปแล้วติดต่อกลับมาเพื่อขอซื้อสินค้าไปจำหน่ายต่อไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งออกยังต่างประเทศ

ปี 2556 ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทในท์ แบล็ค ฮอर्स ไวน์เนอร์ จำกัด เพื่อให้ได้มาตรฐาน GMP และง่ายต่อการส่งออกต่างประเทศ ส่วนการวางแผนการตลาดในต่างประเทศนั้นมีแนวโน้มที่จะขยายการส่งออกไปยังมณฑลต่าง ๆ ในประเทศจีน และประเทศออสเตรเลีย

ปัจจุบันมีเอกอัครราชทูตจากประเทศเยอรมัน ประเทศสเปน และประเทศมาดากัสการ์ ได้มา

เยี่ยมชมบริษัทหลังจากที่ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดปทุมธานี นำผลิตภัณฑ์ไปแสดง ณ. ประเทศเยอรมัน , ประเทศมาดากัสการ์ ประเทศจีน ทั้งนี้เอกอัครราชทูตประเทศเยอรมัน และประเทศมาดากัสการ์ใช้เป็นเครื่องตีรับรองแขกของสถานทูต ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่ม ทำให้สมาชิกกลุ่มและคนในพื้นที่มีรายได้ที่มั่นคง และกลุ่มอาชีพสหกรณ์คลองสองยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้ ของกลุ่มแม่บ้านต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการจัดอบรมให้ความรู้ในด้านการจัดการโรงงานมาตรฐาน GMP ด้านการแปรรูปอาหาร การบรรจุภัณฑ์ และเครื่องตี กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลอง 6 และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ขออนุญาตนำสิ่งประดิษฐ์ของกลุ่มอาชีพสหกรณ์คลองสอง ได้แก่ คั้นโยกชักโครกใช้เท้าเหยียบที่ คุณโยชิตา บุญเรือง คิดค้นขึ้นเพื่อใช้งานนำมาใช้ในกระบวนการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP เพื่อนำไปศึกษาต่อและถ่ายทอดให้หน่วยงานอื่น ใช้เป็นต้นแบบที่ดี เป็นต้น

ทั้งนี้กลุ่มอาชีพสหกรณ์คลองสองได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ให้เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชน ตลอดจนกลุ่มแม่บ้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาครอบครัวแม่บ้านให้ได้มาตรฐาน ซึ่งสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีได้รับรองมาตรฐาน GMP ระดับดีมาก ให้กับกลุ่มอาชีพสหกรณ์คลองสอง โดยกลุ่มอาชีพสหกรณ์คลองสองจะพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐาน HACCP ต่อไป

- รางวัลเพชรปทุม เป็นรางวัลที่ได้จากการช่วยเหลือบุคคลที่ว่างงานในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและเขตพื้นที่ใกล้เคียง ด้านอาชีพ การสร้างรายได้ และด้านทุนการศึกษา ได้รับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

- รางวัลโล่เกียรติคุณผู้หญิงเก่ง สาขารัฐกิจ สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากเป็นรางวัลที่ได้จากการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชน ได้รับพระราชทานรางวัลจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

- โล่เกียรติยศ ผู้หญิงเก่ง สาขารัฐกิจรายย่อย เนื่องจากได้มีการช่วยเหลือบุคคลว่างงานให้มีอาชีพและสร้างรายได้ จึงได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจากจังหวัดปทุมธานีส่งเข้าประกวดในระดับประเทศ ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๐

- รางวัลโล่เชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่น เนื่องในงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๒ “พลังสร้างสรรค์ สู่อนาคตที่ยั่งยืน” ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นวิทยากรให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ด้านการจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชน การบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์ชุมชน



วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นวิทยากรให้กับนักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้านการผลิต



วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นวิทยากรให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ด้านการผลิต การจัดซื้อ และการปฏิบัติด้านการผลิตไวน์



วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นวิทยากรให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต คณะศิลปศาสตร์
หัวข้อภูมิปัญญาท้องถิ่น



วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นวิทยากรให้กับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC



วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นวิทยากรให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น เรื่องการทำแผนธุรกิจ



วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นวิทยากรให้กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ที่นำคณะชาวบังคลาเทศเข้าศึกษาดูงาน ด้านความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (OTOP)



วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้เป็นวิทยากร ครั้งที่ ๒ ให้กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ที่นำคณะชาวบังคลาเทศเข้าศึกษาดูงาน ด้านความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (OTOP)



วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดปทุมธานีต้อนรับคณะท่าน
ชูตมาดากัสการ์ บรรยายเรื่องการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน



วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นวิทยากร นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยปทุมธานี ด้าน
การจัดทำบัญชี



วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย นำสินค้าไวน์ ไปจัดแสดงในงานอาหารไทยที่เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี



วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นวิทยากรให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านการจัดทำระบบ GMP



วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นวิทยากรให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านการผลิตไวน์



วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย นำสินค้าไวน์ ไปจัดแสดงในงานอาหารไทยที่ประเทศมาดาร์กัสการ์



วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นวิทยากร ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเคมี



วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นวิทยากร ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ด้านการตลาด



วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นวิทยากร ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้านการผลิตและการตลาด



วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นวิทยากรให้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอท็อปภาคกลาง ด้านการบริหารจัดการและการตลาด



วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนกาชาดจังหวัดปทุมธานี ไปศึกษาดูงาน การบริหารจัดการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกาชาดประเทศเยอรมนี เพื่อมาพัฒนากาชาด ของจังหวัดปทุมธานี



เป็นสมาชิกกาชาดจังหวัดปทุมออกหน่วยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ยากไร้ ตามโอกาสต่างๆ



กลุ่มอาชีพสหกรณ์คลองสองให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

๑. เป็นสถานที่ฝึกงานให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒. เป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หนังสือรับรอง

ข้าพเจ้า ผศ.ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอเสนอให้ (นาย/นาง/นางสาว/ยศฯลฯ) โยชิตา บุญเรือง สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา กิตติมศักดิ์ (ชื่อปริญญา) วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารประจำปี ๒๕๕๙ และได้ตรวจสอบว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา กิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๗ และเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบทั้ง ๕ ด้าน

จึงขอรับรองว่า ข้อมูลที่เสนอมาเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง)